



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 004/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และห้องประชุมพิทยสาร อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 3 เดือน ต่อคณะกรรมการประจำศูนย์ได้รับทราบและมีวาระที่เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้ออกไปทำงานในต่างประเทศ
2. การกำหนดภาคสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
3. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

JOB & COOP FAIR 2015



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคุณเที่ยง ดอกกระโทก ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมกันในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 90 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้แก่ผู้สนใจสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิตและผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงานตามความสนใจ ได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามต้องการของสถานประกอบการ

## กิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา 2/2557



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาท หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการให้โอวาทแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และมุมมองของสถานประกอบการต่อนักศึกษาจบใหม่ โดย คุณพัทธนันท์ สุวรรณราช ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับใช้ในการสมัครงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

## Industry-based Career Camp



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมน้ำตาล ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำตาล กระบวนการผลิตน้ำตาล ไฟฟ้า และเอทานอล การทำกิจกรรมในไร่อ้อย ทั้งในส่วนของการเพาะปลูกอ้อย การบำรุงรักษา และการตัดอ้อย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 76 คน ประกอบด้วย วิทยากรและที่เลี้ยงจากกลุ่มมิตรผล คณะทำงาน และนักศึกษา 9 สาขาวิชา

## กิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 เพื่อให้ นักศึกษาได้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 88 คน จาก 14 สาขาวิชา

## The 7Habits for University Facilitator Certification Workshop



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมคณาจารย์และบุคลากร ในหลักสูตร 7 Habit University Student certification to teacher และ follow up & teaching observation 7 habit for university ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ สุรสัมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้อง B5207 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษา ในโครงการสร้างบัณฑิตพึงประสงค์

## ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ผ่านมาในรอบ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายได้รับทราบ ผลการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา การจัดกิจกรรมประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2558 และการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558

## ประกาศโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันสมาชิกเครือข่าย 15 สถาบัน จัดกิจกรรมประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีสถาบันต่างๆ ส่งโครงการเข้าประกวด 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 โครงการ 2. ประเภทโครงการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 1 โครงการ 3. ประเภทนวัตกรรม จำนวน 2 โครงการ 4. การเสนอโปสเตอร์ จำนวน 6 ผลงาน

## บรรยายพิเศษ เรื่อง “มารยาทสากล”



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มารยาทสากล ให้กับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 3/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลสุข และอาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูริย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จำเป็น และเพื่อให้นักศึกษานำไปปรับใช้ในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

## กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3/2557 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง B5101 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความรู้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา โดยในสัปดาห์แรกของการเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการแนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เพื่อให้ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยภาคการศึกษาที่ 3/2557 มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 646 คน

## ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา



ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร และผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารกลุ่มบริษัท BIS คุณตระการ ด้านกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทีเอส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ 1

## ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 จำนวน 2 ท่าน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## บทสัมภาษณ์สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา

"จุดมุ่งหมายสำคัญของการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ คาดหวังว่าจะช่วยพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาชีพ และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งสถานประกอบการจะได้ประโยชน์ในเรื่องการช่วยแบ่งเบาภาระงานประจำของพี่ๆ จำนวนการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาควมาครั้งละ 2 คน จะช่วยให้นักศึกษาได้มีเพื่อนร่วมคิด ร่วมทำ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างสรรค์ผลงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอด 16 สัปดาห์ เป็นเวลาที่เพียงพอในการปรับตัวเข้ากับองค์กร ทำโครงการได้ต่อเนื่อง และติดตามผลสำเร็จได้จริง ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการฝึกงานของนักศึกษาทั่วไปที่มีระยะเวลาในการฝึกงานในช่วงสั้นๆ"

บทสัมภาษณ์จาก **คุณทรงศักดิ์ สท้านพบ**  
หัวหน้าส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง)

## กิจกรรมในเดือนเมษายน 2558

21 มี.ค.- 6 มิ.ย. 58	- กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	10 -17 เม.ย.58	- นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
30 มี.ค.-22 พ.ค. 58	- ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2557	16 เม.ย.58	- บรรยาย หัวข้อ "จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น" - นักศึกษาส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา
2 เม.ย. 58	- บรรยาย หัวข้อ "อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ"	17 เม.ย.58	- บรรยาย หัวข้อ "รอบรู้ประชาคมอาเซียน"
7-10 เม.ย.58	- กิจกรรมพบคณาจารย์นิเทศก่อนเลือกสถานประกอบการ	23 เม.ย.58	- บรรยาย หัวข้อ "ทักษะการสัมภาษณ์งานอาชีพ"
9 เม.ย. 58	- บรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการและการนำเสนอ"	24 เม.ย.58	- ประชุมคณะทำงานคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-,3053 อีเมล : coop@sut.ac.th